



รพทหายข่าว
สำนักงานศาลยุติธรรม
www.coj.go.th

ศาล

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม E-mail:news@coj.go.th โทร.0 2541 2188 โทรสาร.0 2513 7681

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ประธานศาลฎีกามอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเนติบัณฑิตให้แก่เนติบัณฑิตสมัยที่ 68



เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเนติบัณฑิตให้แก่เนติบัณฑิตสมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่เนติบัณฑิตสมัยที่ 68 มีใจความตอนหนึ่งว่า “...การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมแก่เนติบัณฑิตใหม่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายไม่เฉพาะแต่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อพร้อมที่จะนำวิชาความรู้ไปสู่การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติทางหนึ่ง เนติบัณฑิตนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหลักวิชาแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความประพฤติดี มีคุณธรรมประจำใจและสำนึกเสมอว่าต้องใช้กระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้อื่น ควบคู่กับความรู้ในทางวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มิเช่นนั้นหากผู้ที่มีความรู้เป็นเลิศในทางวิชาการแต่ขาดไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรมก็จะใช้ความรู้ของตนแสวงหาประโยชน์ที่มีครัดได้ นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม ดังนั้น จริยธรรมและคุณธรรมจึงถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะเป็นเนติบัณฑิต ซึ่งอาจจะสำคัญกว่าวิชาความรู้ดังมีคำกล่าวว่าคุณธรรมนำความรู้...”

/คณะผู้แทน...

คณะผู้แทนจากธนาคารโลกเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการคดีของศาลล้มละลายกลาง



เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นางสุรชาติพย์ จุลมนต์ ทศนชัยกุล และนางสาวปณตพร ชโลธร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนคณะทำงานของสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (World Bank Ease of Doing Business) พาคณะผู้แทนจากธนาคารโลกประกอบด้วย Philip Alexander Shandro (International Insolvency Legal Consultant) Fernando Dancausa (Financial Sector Specialist) และคุณริชญา อนันตวรศาสตร์ (Senior Financial Specialist) เข้าพบคณะผู้บริหารศาลล้มละลายกลาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายกิจชัย จิตรารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ซึ่งมอบหมายให้นายพีระเดช ไตรรัตน์วงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง และนางสาวสิริภัทร ผามะนาว เลขานุการศาลล้มละลายกลาง ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายเอ็อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เข้าร่วมสนทนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายด้วยการเข้าพบของคณะทำงานในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับระบบกฎหมายและกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายของประเทศไทยเพื่อการพัฒนากฎหมายต่อไปในอนาคต

Philip Alexander Shandro กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยระบบกฎหมายล้มละลายนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้ว ผลที่เป็นรูปธรรมเห็นได้จากตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) ของการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้อันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับที่ 23 จากอันดับที่ 49 เมื่อปีที่แล้ว และอันดับของประเทศไทยในตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 23 จาก 190 ประเทศ ถือว่าอันดับของประเทศไทยด้านนี้เป็นอันดับที่ดีที่สุดในอาเซียน ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาธนาคารโลกจึงอยากเข้ามาเยี่ยมชมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำให้ระบบที่ดีอยู่แล้วนั้นพัฒนายิ่งขึ้น โดยคณะผู้แทนจากธนาคารโลกสนใจต่อมุมมองของศาลต่อกฎหมายและระบบการทำงานของกระบวนการล้มละลายในปัจจุบัน สถิติการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลล้มละลายกลาง จำนวนผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย รวมถึงการพัฒนาและสร้างแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีฟื้นฟูกิจการ

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th